
BORGARRÁÐ 4. apríl 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um úttekt 
heilbrigðiseftirlits vegna Landspítala - R19040063

1. Hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gert úttekt á byggingarreit nýs Landspítala 
við Hringbraut hvað varðar mengunarvörnum, hollustuháttum og matvælaöryggi. 
Ef svo er, hvenær var úttektin gerð ? Ef úttektin hefur ekki verið gerð, stefnir 
HER á það að gera slíka úttekt ?
2. Hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gert úttekt úr hvort að mengun komi úr 
jarðvegi við byggingu nýs Landspítala ?
3. Hver eru loftgæðin innan núverandi húsnæðis Landspítalans við Hringbraut og 
loftgæði í umhverfi byggingastaðar ?
4. Hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gert úttekt á hávaða frá framkvæmdum við 
byggingu nýs Landspítala ?
5. Hvers vegna hefur heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur ekki gert úttekt á þessum 
hlutum, í kjölfar fréttaflutnings síðan framkvæmdirnar byrjuðu ?
6. Hversu mikil áhrif hefur mengun úr jarðvegi og hávaðamengun frá 
byggingarstað haft á sjúklinga Landspítalans við Hringbraut ?


